

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN  
TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI

---



**BÀI DỰ THI**  
**“TÂM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”**

**Cô giáo: Nguyễn Bích Ngọc**

**Năm sinh: 1983**

**Đơn vị: Trường MN Tân Mai**

**Điện thoại: 090628283**

**Năm: 2023**

**Cô giáo Nguyễn Bích Ngọc, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non Tân Mai - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội, một người giáo viên, người quản lý tâm huyết, sáng tạo, tận tụy với nghề.**

Cô giáo Nguyễn Bích Ngọc đã nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp giáo dục và cô đã gặt hái được nhiều thành tích. Với lòng yêu nghề, mến trẻ 16 năm trong ngành giáo dục năm nào cô Ngọc cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô bộc bạch: Hiện nay mạng thông tin phát triển, hành động của giáo viên đều bị phụ huynh và học sinh chú ý, vì thế trách nhiệm của người giáo viên càng nặng nề, người giáo viên cần phải tạo được niềm tin đối với học sinh và phụ huynh. Bằng tình yêu nghề cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giúp cô Ngọc vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt việc chăm sóc, nuôi dạy các con. Với đức tính giản dị, dễ gần, cô luôn tạo cho học trò cảm giác gần gũi, thân thiện, chăm sóc các con bằng tình yêu thương của người mẹ thứ hai.



***Cô Nguyễn Bích Ngọc (áo dài vàng) nhận bằng khen của UBND quận Long Biên năm học 2015-2016***

Năm 2013, cô Ngọc được bổ nhiệm là phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sữa phường Sài Đồng. Cô được giao phụ trách chuyên môn, cô luôn tích cực tìm tòi, mạnh dạn ứng dụng các phương pháp, hình thức mới trong giáo dục trẻ. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, tọa đàm dưới nhiều hình thức khác

nhau đạt kết quả tốt, khuyến khích, động viên được các giáo viên trong trường tham gia, bồi dưỡng nhằm nâng cao các kỹ năng tổ chức các hoạt động cho trẻ. Hàng năm, cô đều giúp đỡ, bồi dưỡng 05 giáo viên dạy giỏi cấp quận, 01 giáo viên giỏi cấp Thành phố và cùng với ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề Toán, Khám phá kiến tập cho các trường mầm non trên địa bàn Quận.

Các sáng kiến kinh nghiệm của cô Ngọc luôn được đánh giá cao và có hiệu quả tốt. Cô đã có 7 sáng kiến loại C và 1 sáng kiến loại B cấp ngành. Các sáng kiến của cô luôn sát thực với yêu cầu công việc có tính thực tiễn cao, như: sáng tạo trong thiết kế làm đồ dùng đồ chơi dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý đã đạt Giải Nhì Hội thi đồ dùng học tập tự làm cấp Quận năm 2010, giải Nhất cấp Quận và giải Nhì cấp Thành phố năm 2016. Ngoài ra cô còn chủ động xây dựng kế hoạch và trực tiếp bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho giáo viên trong trường. Nâng cao kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng elearning, biên tập các tư liệu, hình ảnh để phục vụ tốt cho quá trình dạy học và đã được nhà trường, Phòng GD&ĐT Quận đánh giá cao: Giải Nhất ngày hội công nghệ thông tin cấp Quận năm 2012, Giải Nhì ngày Hội công nghệ thông tin cấp Thành phố. Đồng thời cô cũng trực tiếp hướng dẫn giáo viên của trường thiết kế bài giảng điện tử, elearning đạt 4 giải A cấp Quận và 1 giải khuyến khích cấp Thành phố năm 2016, đạt 1 giải Nhất cấp Quận và khuyến khích cấp Thành phố năm 2018.



Ngoài ra, cô Ngọc luôn biết sắp xếp công việc khoa học, đảm bảo cân bằng giữa công việc và gia đình. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động trong tổ dân phố, tham gia sinh hoạt đoàn và đóng góp cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, cô luôn được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao cho nhiệm vụ lên nhiều tiết kiến tập cho giáo viên và sinh viên các trường cao đẳng, đại học học tập và chia sẻ kinh nghiệm. Cô luôn tìm tòi học hỏi những cái mới để hướng dẫn cho giáo viên dạy trẻ thật tốt. cô luôn chú trọng đến vấn đề dạy học lấy trẻ làm trung tâm chính vì vậy cô đã tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh thân yêu của mình. Cô đã cử các giáo viên đi kiến tập những trường lớn trong thành phố cũng như trong quận để giáo viên áp dụng những kiến thức mình đã học được vào để dạy trẻ được tốt hơn.

Tháng 6/2018, cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường mầm non Tân Mai, phường Phúc Đồng. Khi nhận nhiệm vụ với rất nhiều khó khăn bộn bề, ngôi trường vẫn đang trong hoàn thiện, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, đội ngũ giáo viên còn thiếu; đặc biệt là phụ huynh học sinh chưa tin tưởng để đăng ký gửi con đến trường. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự nhiệt huyết cháy bỏng với nghề, quyết tâm vượt qua những khó khăn trước mắt, cô đã chủ động cùng với lãnh đạo phường đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và bàn giao từng khu vực phòng học nào xong trước để các cô giáo làm vệ sinh và trang trí lớp học kịp ngày khai giảng năm học mới

Trên cương vị người quản lý, lãnh đạo, cô luôn chọn giải pháp phù hợp với từng công việc, huy động tối đa sự sáng tạo của tập thể, đồng nghiệp, lấy học sinh làm trung tâm trong nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Vì vậy, ngay từ đầu mỗi năm học, cô đã cùng Ban giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động các phong trào thi đua học tập, phấn đấu, rèn luyện trong tập thể cán bộ giáo viên, tổ chức ký kết giao ước thi đua cho từng tổ chuyên môn nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ năm học theo các tiêu chí thi đua của ngành giáo dục phát động. Cô đã cụ thể hóa các nội dung của việc học tập và làm theo lời Bác thông qua các hoạt động giáo dục như: Đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Cụ thể, tập trung vào các chuyên đề của từng năm học, kết hợp với việc thường xuyên đổi mới công tác quản lý, điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo

chuyên môn của người Hiệu trưởng nhà trường đến từng bộ phận, tổ chuyên môn và tập thể cán bộ giáo viên trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.



Cô giáo Nguyễn Bích Ngọc đánh trống khai giảng năm học mới

Cô là người có năng lực quản lý, có tính cầu toàn và là cũng là một người có tấm lòng nhân hậu, tâm huyết và không ngừng sáng tạo, luôn quan tâm đến công việc và đời sống của cán bộ giáo viên, đặc biệt các đồng chí giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Cô luôn tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích giáo viên đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy. Trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp, cô luôn quan tâm đồng viên chia sẻ kinh nghiệm cho giáo viên. Là người đứng đầu đơn vị, cô luôn gương mẫu, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Cô sắp xếp công việc một cách khoa học, đạt hiệu quả cao.

Sự tâm huyết của cô giáo Nguyễn Bích Ngọc đã lan tỏa đến các giáo viên trong trường. Kết quả sau hơn 4 năm thành lập và phát triển đến nay nhà trường đã đón nhận 332 trẻ đến trường và đã thành lập chi bộ đảng với số đảng viên là 12 đồng chí và cô Ngọc được 100% đảng viên nhà trường giới thiệu đề nghị Đảng ủy phường quyết định chỉ định là Bí thư chi bộ trường Mầm non Tân Mai, phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2022- 2025. Có thể nói, với lòng tận tâm trong sự nghiệp, luôn say mê, tìm tòi, đổi mới sáng tạo, với tinh thần chủ động,

trách nhiệm cao trong công việc, qua hội thi giáo viên nhân viên giỏi hàng năm cô đã giúp đỡ nhiệt tình về chuyên môn, rất sáng tạo đạt kết quả cao trong hội thi Cô giáo Trần Thị Mai Loan, cô Kiều Thị Hoa Lệ, cô Nguyễn Bích Thủy đạt giải ba cấp Quận đã tổ chức cho toàn trường kiến tập.



Toàn trường kiến tập tiết các thi giáo viên giỏi

Cô giáo Nguyễn Bích Ngọc - thật xứng đáng là một đảng viên gương mẫu, giáo viên tiêu biểu trong ngành giáo dục thủ đô và là tấm gương sáng để các giáo viên và học sinh học tập, noi theo./.

*Phúc Đồng, ngày 08 tháng 05 năm 2023*

**Tác giả: Nguyễn Thị Mai**